

Harrow International School

สร้างผู้นำสู่สังคมโลก

'Leadership for a Better World' ไม่ได้เป็นเพียงคำคำขวัญ แต่เป็นคั้งการกิจของโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือโรงเรียนฮาร์โรว์ อังกฤษ ที่ซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยเรากว่า 20 พระองค์ รวมถึงผู้นำจากหลายประเทศสำเร็จการศึกษา

ภาพโรงเรียนอันกว้างขวาง สนามหญ้าเขียวขจี ตึกเรียนใหญ่โต และชีวิตชีวาของเด็กๆ กับคณะครู เป็นความรื่นรมย์แรกที่สัมผัสได้เมื่อเข้ามาในโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ ซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะเมื่อได้พบ Mr. Michael Farley ครูใหญ่คนใหม่ ที่เข้ามาสานต่อภารกิจนี้ ทำให้เรานั่นใจว่าผู้นำที่มีผลอย่างมากต่อทิศทางการเติบโตและชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียน อีกทั้งความเป็นคนรักครอบครัว รวมถึงประสบการณ์ด้านการบริหารโรงเรียน เป็นสองปัจจัยสำคัญที่จะนำพาโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ไปสู่โรงเรียนระดับโลกได้อย่างแน่นอน

โรงเรียนที่ผู้นำประเทศให้ความไว้วางใจ

โรงเรียนนานาชาติแห่งนี้เป็นหนึ่งในเครือโรงเรียนฮาร์โรว์ ประเทศอังกฤษ ที่ซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย 23 พระองค์ รวมถึงผู้นำระดับประเทศหลายคนสำเร็จการศึกษา การจัดการศึกษาเป็นไปตามแบบฉบับโรงเรียนประจำและไปกลับ ตั้งแต่วัยก่อนเรียน (อายุ 3 เดือน) จนถึง 18 ปี เด็กแต่ละคนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ที่เป็นชาวอังกฤษเกือบทั้งหมด

"ครูที่นั่นนอกจากมีประสบการณ์และการศึกษาที่ดีมาก่อนแล้ว พวกเขาต้องรักงานที่ทำ



Mr. Michael Farley ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์

และรักเด็กด้วย โดยเฉพาะครูที่มีความสามารถในกิจกรรมต่างๆ เพราะเด็กๆ ของเราในชมรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา ดนตรี หรือคณิตศาสตร์ มีความสามารถมาก เข้าแข่งขันคว้ารางวัลระดับภูมิภาคมาได้ตลอด ครูจึงต้องสามารถให้คำแนะนำและสนับสนุนความชอบความสนใจของเด็กในเรื่องต่างๆ ได้ สำหรับ



ด้านวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรระบบอังกฤษที่นำไปสู่การสอบในระดับ IGCSE, 'A' levels เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา เป็นต้น และจากผลการสอบนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์สามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก อาทิ Cambridge, Yale, UCL, Imperial และ Warwick เป็นต้น"

ระบบการสอนแบบบูรณาการ



นอกจากความแข็งแกร่งด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนยังสอดแทรกทักษะการเป็นผู้นำให้กับเด็กทุกคน เพื่อให้เด็กสามารถใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญที่มีช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมได้

"เพราะเด็กของเรามีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะเป็นผู้นำในสังคมต่อไป สำหรับผมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กให้เชื่อว่า เราทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นได้ด้วยวิธีการสร้างสรรค์ และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวเอง ช่วงสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ เด็กที่มีทักษะการเป็นผู้นำผ่านกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน จะแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สิ่งสำคัญกว่านั้น ในระยะยาว เด็กจะมีทักษะในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ทั้งในระดับปัญหาส่วนตัว ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ รวมทั้งรู้จักใช้เทคโนโลยีและสิ่งรอบตัวด้วยปัญญา ด้วยการคิดวิเคราะห์เป็น และฮาร์โรว์เน้นย้ำเรื่องนี้มาตลอด"

ฮาร์โรว์วางแนวทางการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้แก่เด็ก โดย หนึ่ง เน้นให้เด็กเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นอันดับแรก สอง สามารถใช้ความรู้ที่มีสร้างสรรค์สังคม สาม รู้จักคิดรอบด้าน สี่ แก้ปัญหาด้วยวิสัยทัศน์ และ ห้า วิเคราะห์สถานการณ์ได้ นำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง รวมทั้ง หก หรือมีมัมกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ด้วยความเด็ดเดี่ยว โดยแนวทางเหล่านี้จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับการเรียนในชั้น และกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียนด้วย

อนาคตที่มุ่งมั่นพร้อมสู่สังคมโลก

"ที่ผมเลือกมาอยู่ที่นี้เพราะเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งในเอเชีย มีรากฐานที่แข็งแกร่ง แต่ฉันไม่ใช่เหตุผลเดียว ผมเป็นคนชอบความท้าทายในอาชีพการงาน ผมเป็นครูใหญ่ครั้งแรกที่โรงเรียนที่ผมก่อตั้งเองที่กาตาร์ มีตึกเรียนอยู่ 3 ตึก ตอนนี้นักเรียนมากถึงสามพันคนแล้ว จากนั้นก็ย้ายไปประจำที่โรงเรียนในโตเกียว ซึ่งเป็นโรงเรียนระบบอังกฤษที่ทันสมัยมาก ผมเป็นครูใหญ่อยู่ 6 ปี โดยโรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนอังกฤษตัวอย่างด้วยแล้วผมก็ย้ายไปประจำที่ไซปรัส พัฒนาโรงเรียนที่อยู่ในเขตประวัติศาสตร์ได้อย่างสวยงามและกลมกลืนกับสถานที่สำคัญ ของชาติโดยรอบ และเสริมความแข็งแกร่งด้านวิชาการและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ

"ตอนนี้ความท้าทายที่มากขึ้นของผมจึงอยู่ที่นี้ ผมต้องทำให้โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ กรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนระดับโลกให้ได้ อีกอย่างไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่บวกกับการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วย คณะครูและเจ้าหน้าที่ก็มีประสิทธิภาพมาก

สังคมโรงเรียน ทั้งเด็กและผู้ปกครองแข็งแกร่งและให้การสนับสนุนดีมากเช่นกัน

"ทุกคนทราบดีว่า โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์มีความพร้อมในทุกด้าน ตอนนี้เราจึงมองไปที่การพัฒนาในลำดับต่อไป ในอีกห้าปีข้างหน้า โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ กรุงเทพฯ จะเป็นโรงเรียนระดับโลก โดยที่เด็กแต่ละคนจะได้เรียนรู้และพัฒนาถึงขีดสุด ด้วยการออกแบบและวางแผนการเรียนการสอนแบบมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ชัดเจน ปีต่อปี เทอมต่อเทอม สัปดาห์ต่อสัปดาห์ เพราะเรามีรากฐานที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว"

Fact Findings

ก่อตั้ง

• ปี 1998

หลักสูตรที่เปิดสอน

• English National Curriculum ตั้งแต่ก่อนเรียน (อายุ 3 เดือน) ไปจนถึง IGCSE และ 'A' Levels **มาตรฐานการศึกษา**

• The Council of International Schools (CIS)

• The Federation of British International Schools in Southeast

• Asia (FOBISSEA)

สัดส่วนนักเรียนไทย : นักเรียนต่างชาติ

• ไทย 66 % : ต่างชาติ 34 %

จำนวนนักเรียน : 1,240 คน

ค่าเล่าเรียน : เป็นลำดับขั้น ระดับเตรียมอนุบาล เริ่มต้นที่ 362,630 - มัธยมปลาย 680,550 บาท/ปี

Harrow International School

45 ซอยโกลนวมใจ 14 ถนนโกลนวมใจ แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : +66 (0) 2503 7222

www.harrowschool.ac.th

อีเมล : admissions@harrowschool.ac.th